

ข้อมูล ณ วันที่
๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕

คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รอบโควตาพิเศษ

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง
โปรดตรวจสอบข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน
จากประกาศของมหาวิทยาลัย

- ❖ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี ระยะเวลาศึกษาตามหลักสูตร ๔ ปี จำนวนรับรวมทุกประเภท ๑๐ คน
➤ ประเภทผู้มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ

ประเภท	คุณสมบัติผู้สมัคร	เกณฑ์ในการคัดเลือก	เอกสารที่ต้องเตรียมในการสมัครและ การสอบสัมภาษณ์
๑. ผู้มีความรู้ความสามารถด้าน ภาษาอังกฤษ	๑. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ ที่กระทรวงศึกษาธิการให้การรับรอง **ไม่รับเทียบเท่า ๒. อายุไม่ต่ำกว่า ๑๗ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์ในวันที่ ปีได้รับสมัคร ๓. มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐ ๔. มีคะแนนผลการทดสอบวัดความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ เช่น SAT, TOEIC, TOEFL, IELTS, CU-TEP, TU-GET และ CEFR เป็นต้น โดยกำหนดคะแนนขั้นต่ำดังนี้ TOEIC 350 คะแนน และ CEFR ในระดับ B1 สำหรับคะแนนอื่นๆคณะกรรมการจะพิจารณาเป็นกรณี ๕. ไม่มีความผิดปกติทางการมองเห็น ตาบอดสี ๖. มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เจ็บป่วย หรือเป็นโรคติดต่อ ร้ายแรง หรือมีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ๗. มีสัญชาติไทย ๘. มีความประพฤติเรียบร้อยและมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้ ก) เป็นผู้ที่มีประวัติความประพฤติดี สุขภาพทางกายและจิตดี มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพพยาบาล ข) เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี ค) เป็นผู้เลื่อมใสในศาสนาและสนับสนุนการปกครองระบอบ ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ ง) ไม่เคยเป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี ไม่เคยมีประวัติความ ประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง ไม่เคยต้องโทษทางกฎหมาย	๑. ผลคะแนนภาษาอังกฤษ ๒. การสอบสัมภาษณ์ ๓. รายงานผลการตรวจร่างกาย	๑. ใบระเบียบแสดงผลการเรียน ๖ ภาคเรียน ๒. แฟ้มประวัติส่วนตัว ๑ แฟ้ม และผลงานจาก การศึกษาในระดับมัธยมศึกษา ไม่เกิน ๑๐ หน้า ๓. หลักฐานการมีประสบการณ์ภาษาอังกฤษใน รูปแบบต่างๆ เช่น ผ่านการเข้าค่ายด้าน ภาษาอังกฤษ โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน เป็นต้น

➤ ประเภทผู้มีความรู้ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประเภท	คุณสมบัติผู้สมัคร	เกณฑ์ในการคัดเลือก	เอกสารที่ต้องเตรียมในการสมัครและการสอบสัมภาษณ์
๒. ผู้มีความรู้ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	<p>๑. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญที่กระทรวงศึกษาธิการให้การรับรอง **ไม่รับเทียบเท่า</p> <p>๒. อายุไม่ต่ำกว่า ๑๗ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์ในวันที่ปิดรับสมัคร</p> <p>๓. มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐</p> <p>๔. มีคะแนนผลการทดสอบวัดความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล เช่น IC๓ Digital Literacy Certification Certificate, Microsoft Office Specialist (MOS) Certificate, และ Adobe Certified Associate เป็นต้น</p> <p>๕. ไม่มีความผิดปกติทางการมองเห็น ตามบอดสี</p> <p>๖. มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เจ็บป่วย หรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือมีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา</p> <p>๗. มีสัญชาติไทย</p> <p>๘. มีความประพฤติเรียบร้อยและมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้</p> <p>ก) เป็นผู้ที่มีประวัติความประพฤติดี สุขภาพทางกายและจิตดี มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพพยาบาล</p> <p>ข) เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบต่อน้ำหนักที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี</p> <p>ค) เป็นผู้เลื่อมใสในศาสนาและสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ</p> <p>ง) ไม่เคยเป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี ไม่เคยมีประวัติความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง ไม่เคยต้องโทษทางกฎหมาย</p>	<p>๑. การนำเสนอผลงาน</p> <p>๒. การสอบสัมภาษณ์</p> <p>๓. รายงานผลการตรวจร่างกาย</p>	<p>๑. ใบระเบียบแสดงผลการเรียน ๖ ภาคเรียน</p> <p>๒. แฟ้มประวัติส่วนตัว ๑ แฟ้ม และผลงานจากการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา ไม่เกิน ๑๐ หน้า</p> <p>๓. หลักฐานการมีความรู้ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล เช่น ผ่านการอบรมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล หรือการเข้าค่ายทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล หรือการเข้าประกวดแข่งขันทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทัล เป็นต้น</p>

➤ ประเภทผู้มีประสบการณ์การทำงานด้านการบริการสุขภาพ

ประเภท	คุณสมบัติผู้สมัคร	เกณฑ์ในการคัดเลือก	เอกสารที่ต้องเตรียมในการสมัครและการสอบสัมภาษณ์
<p>๓. ผู้มีประสบการณ์การทำงานด้านการบริการสุขภาพ</p>	<p>๑. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญที่กระทรวงศึกษาธิการให้การรับรอง **ไม่รับเทียบเท่า</p> <p>๒. อายุไม่ต่ำกว่า ๑๗ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์ในวันที่ปิดรับสมัคร</p> <p>๓. มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐</p> <p>๔. มีประสบการณ์ทำงานด้านสุขภาพ</p> <p>๕. ไม่มีความผิดปกติทางการมองเห็น ตาบอดสี</p> <p>๖. มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เจ็บป่วย หรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือมีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา</p> <p>๗. มีสัญชาติไทย</p> <p>๘. มีความประพฤติเรียบร้อยและมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้</p> <p>ก) เป็นผู้ที่มีประวัติความประพฤติดี สุขภาพทางกายและจิตดี มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพพยาบาล</p> <p>ข) เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี</p> <p>ค) เป็นผู้เลื่อมใสในศาสนาและสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ</p> <p>ง) ไม่เคยเป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี ไม่เคยมีประวัติความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง ไม่เคยต้องโทษทางกฎหมาย</p>	<p>๑. การนำเสนอผลงาน</p> <p>๒. การสอบสัมภาษณ์</p> <p>๓. รายงานผลการตรวจร่างกาย</p>	<p>๑. ใบระเบียบแสดงผลการเรียน ๖ ภาคเรียน</p> <p>๒. แฟ้มประวัติส่วนตัว ๑ แฟ้ม และผลงานจากการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา ไม่เกิน ๑๐ หน้า</p> <p>๓. หลักฐานเอกสารแสดงประสบการณ์การทำงานด้านการบริการสุขภาพ เช่น ผู้ช่วยพยาบาล การดูแลผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุ การเป็นผู้ช่วยเหลือคนไข้ เป็นต้น</p>

➤ ประเภทผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาที่มีประสบการณ์ทำงานด้านผู้สูงอายุ ชุมชน ธุรกิจเพื่อสังคม ด้านเทคโนโลยี หรือด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องทางสุขภาพ ธุรกิจ และสังคม

ประเภท	คุณสมบัติผู้สมัคร	เกณฑ์ในการคัดเลือก	เอกสารที่ต้องเตรียมในการสมัครและการสอบสัมภาษณ์
<p>๔. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาที่มีประสบการณ์ ด้านผู้สูงอายุ ด้านชุมชน ด้านธุรกิจเพื่อสังคม ด้านเทคโนโลยี หรือด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องทางสุขภาพ ธุรกิจ และสังคม</p>	<p>๑. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา ๒. อายุไม่ต่ำกว่า ๑๗ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์ในวันที่ปิดรับสมัคร ๓. ไม่มีความผิดปกติทางการมองเห็น ตาบอดสี ๔. มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เจ็บป่วย หรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือมีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ๕. มีสัญชาติไทย ๖. มีความประพฤติเรียบร้อยและมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้ ก) เป็นผู้มีความประพฤติดี สุขภาพทางกายและจิตดี มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพพยาบาล ข) เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี ค) เป็นผู้เลื่อมใสในศาสนาและสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ ง) ไม่เคยเป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี ไม่เคยมีประวัติความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง ไม่เคยต้องโทษทางกฎหมาย</p>	<p>๑. การนำเสนอผลงาน ๒. การสอบสัมภาษณ์ ๓. รายงานผลการตรวจร่างกาย</p>	<p>๑. ใบแสดงผลการเรียนระดับปริญญาตรี ๒. แฟ้มประวัติส่วนตัว ๑ แฟ้ม และผลงานจากการศึกษาในระดับปริญญาตรี ไม่เกิน ๑๐ หน้า ๓. เอกสารแสดงประสบการณ์การด้านผู้สูงอายุ ชุมชน ธุรกิจเพื่อสังคม ด้านเทคโนโลยี หรือด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องทางด้านสุขภาพ ธุรกิจ และสังคม</p>

➤ ประเภทผู้มีภูมิลำเนาในเขตจังหวัด นครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยภูมิ ขอนแก่น ปราจีนบุรี สุรินทร์ สระแก้ว

ประเภท	คุณสมบัติผู้สมัคร	เกณฑ์ในการคัดเลือก	เอกสารที่ต้องเตรียมในการสมัครและการสอบสัมภาษณ์
<p>๕.ผู้มีภูมิลำเนาในเขตจังหวัด นครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยภูมิ ขอนแก่น ปราจีนบุรี สุรินทร์ สระแก้ว</p>	<p>๑. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญที่กระทรวงศึกษาธิการให้การรับรอง **ไม่รับเทียบเท่า</p> <p>๒. อายุไม่ต่ำกว่า ๑๗ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์ในวันที่ปิดรับสมัคร</p> <p>๓. มีภูมิลำเนาในเขตจังหวัด นครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยภูมิ ขอนแก่น ปราจีนบุรี สุรินทร์ สระแก้ว และเมื่อสำเร็จการศึกษาจะต้องปฏิบัติงานในจังหวัดนั้นๆ</p> <p>๔. มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐</p> <p>๕. มีผลคะแนนการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) คะแนนการทดสอบวิชาความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (PAT๒) และ คะแนนจาก ๙ วิชาสามัญ ที่นำมาพิจารณา ได้แก่ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ ชีววิทยา คณิตศาสตร์๑ หรือ คณิตศาสตร์ ๒</p> <p>๖. ไม่มีคุณสมบัติทางด้านกรมมองเห็น ตาบอดสี</p> <p>๗. มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เจ็บป่วย หรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือมีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา</p> <p>๘. มีสัญชาติไทย</p> <p>๙. มีความประพฤติเรียบร้อยและมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้</p> <p>ก) เป็นผู้ที่มีประวัติความประพฤติดี สุขภาพร่างกายและจิตดี มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพพยาบาล</p> <p>ข) เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี</p> <p>ค) เป็นผู้เลื่อมใสในศาสนาและสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ</p> <p>ง) ไม่เคยเป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี ไม่เคยมีประวัติความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง ไม่เคยต้องโทษทางกฎหมาย</p>	<p>๑. การนำเสนอผลงาน</p> <p>๒. การสอบสัมภาษณ์</p> <p>๓. รายงานผลการตรวจร่างกาย</p>	<p>๑. ใบระเบียบแสดงผลการเรียน ๖ ภาคเรียน</p> <p>๒. แฟ้มประวัติส่วนตัว ๑ แฟ้ม และผลงานจากการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา ไม่เกิน ๑๐ หน้า</p> <p>๓. เอกสารรับรองจากผู้ปกครองว่าเมื่อสำเร็จการศึกษาจะปฏิบัติงานในจังหวัดนั้น ๆ</p> <p>๔. ทะเบียนบ้านผู้ปกครองหรือผู้เรียน</p> <p>๕. คะแนนการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) คะแนนการทดสอบวิชาความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (PAT๒) และ คะแนนจาก ๙ วิชาสามัญ ที่นำมาพิจารณา ได้แก่ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ ชีววิทยา คณิตศาสตร์๑ หรือ คณิตศาสตร์ ๒</p> <p>ในกรณีไม่มีคะแนนดังกล่าว ให้ยื่นผลการเรียนมัธยมปลาย</p>

➤ ประเภทผู้มีสมรรถนะเฉพาะ ด้านดนตรี กีฬา ศิลปะ การแสดง คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ผู้นำเยาวชน

ประเภท	คุณสมบัติผู้สมัคร	เกณฑ์ในการคัดเลือก	เอกสารที่ต้องเตรียมในการสมัครและการสอบสัมภาษณ์
๖. ผู้มีสมรรถนะเฉพาะ ด้านดนตรี กีฬา ศิลปะ การแสดง คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ผู้นำเยาวชน	๑. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญที่กระทรวงศึกษาธิการให้การรับรอง **ไม่รับเทียบเท่า ๒. อายุไม่ต่ำกว่า ๑๗ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์ในวันที่ปิดรับสมัคร ๓. มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐ ๔. ไม่มีความผิดปกติทางด้านการมองเห็น ตาบอดสี ๕. มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เจ็บป่วย หรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือมีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ๖. มีสัญชาติไทย ๗. มีความประพฤติเรียบร้อยและมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้ ก) เป็นผู้มีประวัติความประพฤติดี สุขภาพทางกายและจิตดี มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพพยาบาล ข) เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี ค) เป็นผู้เลื่อมใสในศาสนาและสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ ง) ไม่เคยเป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี ไม่เคยมีประวัติความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง ไม่เคยต้องโทษทางกฎหมาย	๑. การนำเสนอผลงาน ๒. การสอบสัมภาษณ์ ๓. รายงานผลการตรวจร่างกาย	๑. ใบระเบียบแสดงผลการเรียน ๖ ภาคเรียน ๒. แฟ้มประวัติส่วนตัว ๑ แฟ้ม และผลงานจากการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา ไม่เกิน ๑๐ หน้า ๓. เอกสาร หรือรูปภาพ หรือผลงาน ที่แสดงความสามารถเฉพาะ

➤ ประเภทผู้มีคะแนนสอบ BMAT หรือ GED หรือ IGCSE Alevel

ประเภท	คุณสมบัติผู้สมัคร	เกณฑ์ในการคัดเลือก	เอกสารที่ต้องเตรียมในการสมัครและการสอบสัมภาษณ์
๗. ผู้มีคะแนนสอบ BMAT หรือ GED หรือ IGCSE Alevel	๑. อายุไม่ต่ำกว่า ๑๗ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์ในวันที่ปีรับสมัคร ๒. มีคะแนนผลการทดสอบ BMAT (The BioMedical Admissions Test) หรือ GED (General Education Development) หรือ IGCSE (International General Certificate of Secondary Education) A level ๓. ไม่มีความผิดปกติทางการมองเห็น ตาบอดสี ๔. มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เจ็บป่วย หรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือมีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ๕. มีสัญชาติไทย ๖. มีความประพฤติเรียบร้อยและมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้ ก) เป็นผู้ที่มีประวัติความประพฤติดี สุขภาพทางกายและจิตดี มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพพยาบาล ข) เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี ค) เป็นผู้เลื่อมใสในศาสนาและสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ ง) ไม่เคยเป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี ไม่เคยมีประวัติความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง ไม่เคยต้องโทษทางกฎหมาย	๑. ผลสอบ BMAT หรือ GED หรือ IGCSE Alevel ๒. การสอบสัมภาษณ์ ๓. รายงานผลการตรวจร่างกาย	๑. แฟ้มประวัติส่วนตัว ๑ แฟ้ม และผลงานจากการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา ไม่เกิน ๑๐ หน้า ๒. ผลการทดสอบ BMAT (The BioMedical Admissions Test) หรือ GED (General Education Development) หรือ IGCSE (International General Certificate of Secondary Education) A level